

# CMIG จับมือ Sina จัดการประชุม Business Leaders Summit ที่ดาวอส



– เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์แสดงมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจความสุขของจีน

เมื่อวันที่ 23 ม.ค.ที่ผ่านมา China Minsheng Investment Group (CMIG) ร่วมกับ Sina บริษัทสื่อออนไลน์ชั้นนำของจีน จัดการประชุมสุดยอดผู้นำทางธุรกิจ Business Leaders Summit ประจำปี 2561 ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเซอร์ แองกัส สจ๊วต ตีตัน ที่ปรึกษาอาวุโสของ CMIG และผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2558 กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนจากมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์ความสุข (Happiness economics)

เซอร์ตีตันชี้ว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจจีนได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และความสุขของประชาชนก็เพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อย ขณะเดียวกัน ข้อมูลล่าสุดจาก갤ลัฟแสดงให้เห็นว่า ผู้คนส่วนใหญ่ในโลกพึงพอใจกับความเป็นผู้นำของจีนมากกว่าความเป็นผู้นำของอเมริกา

เขายังตั้งข้อสังเกตด้วยว่า ประชากรสูงอายุของจีนมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การจัดเตรียมการเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่และการดูแลสุขภาพจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจและใส่ใจ

เจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์กล่าวต่อไปว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในประเทศจีน ส่งผลให้คนรุ่นใหม่มีชีวิตความเป็นอยู่ดีกว่าคนรุ่นพ่อแม่ และสามารถอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเขาได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัย สิ่งอำนวยความสะดวก และการดูแลสุขภาพ แม้ว่าพวกเขาจะออกไปใช้ชีวิตด้วยตนเอง

“นี่คือสิ่งที่ CMIG ทำได้ดี กล่าวคือ การขยายเครือข่ายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในบ้าน และการเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่สามารถใช้ชีวิตที่เป็นอิสระและหาเงินซื้อความสุขแก่ผู้ปกครองหรือปู่ย่าตายายของพวกเขา” เซอร์ตีตันกล่าวเพิ่มเติม

หวัง ฮุย ประธานของ CMIG Futurelife ได้เสนอทางออกเกี่ยวกับชุมชนด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเชิงพาณิชย์ในประเทศจีน โดยเธอกกล่าวว่า “ชุมชน ซึ่งเป็นสถานที่ที่คนส่วนใหญ่ใช้เวลาามากที่สุด และมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างใกล้ชิดมากที่สุด จะเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการยกระดับการบริโภครายวัน ในขณะเดียวกัน การยกระดับการบริโภครายวันและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ในชุมชนก็สามารถช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกชุมชนได้ตรงจุดที่สุด”

CMIG Futurelife เป็นหน่วยงานที่สำคัญของ CMIG ในการยกระดับการวางระบบการบริโภคที่อิงกับชุมชนและการดูแลผู้สูงอายุในบ้าน อีกทั้งยังเป็นบริษัทรายใหญ่ที่สุดของจีนที่มีส่วนร่วมในการจัดการและการบริการชุมชน จนถึงปัจจุบัน CMIG Futurelife ได้จัดตั้งเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุในเมือง 3 ระดับทั่วประเทศ ตลอดจนจัดตั้งแพลตฟอร์มการบริการผู้สูงอายุออนไลน์ และพันธมิตรอุตสาหกรรม

ผู้ประกอบการและนักวิชาการ อาทิ คุณจาง ย่าจิน ประธานบริษัท Baidu และคุณฮันสัน ตู ประธานบริษัท KPMG ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและจีน ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

CMIG ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัทเอกชนชั้นนำ 59 แห่งในปี 2557 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 5 หมื่นล้านหยวน

รูปภาพ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20180125/2040032-1>

คำบรรยายภาพ: คณะอภิปรายที่การประชุม Business Leaders Summit